



ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฉวาง
เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉวาง

ตามที่อยู่อำนาจการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฉวาง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉวาง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และซึ่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ แก้ไขฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๙ กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอำนาจในการประกาศกำหนดเกี่ยวกับจำนวนประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง จำนวนของแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีปิดประกาศและสถานที่ปิดประกาศ และสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อให้ผู้สมัครติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมกัน นั้น

เพื่อให้ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง การติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉวาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามข้อ ๑๙ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วย วิธีการหาเสียงและลักษณะในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฉวาง จึงกำหนดสถานที่ปิดประกาศและสถานที่ปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉวาง เขตเลือกตั้ง ๑ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้

๑. ให้ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉวาง ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ณ สถานที่ที่หน่วยกำหนด ตามแบบและจำนวนที่กำหนดท้ายประกาศนี้

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉวาง มีดังนี้

๒.๑ ขนาดของประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะติดได้ มีขนาดกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร และมีขนาดยาวไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร (ขนาดกระดาษ A๓) ไม่เกินห้าเท่าของหน่วยเลือกตั้ง

๒.๒ ขนาดของแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะติดได้ มีขนาดไม่เกิน ๑๓๐ เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๒๔๕ เซนติเมตร ไม่เกินสามเท่าของหน่วยเลือกตั้ง

๓. วิธีการประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดี ไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชนและจะต้องไม่กีดขวางทางสัญจร การจราจร และต้องไม่ติดทับซ้อนกับป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งอื่น หรือประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกบริเวณที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายเสนอ นุ่นน้อย)

ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฉวาง

แบบกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉวาง
เทศบาลตำบลฉวาง
เขตเลือกตั้งที่ ...๑... อำเภอฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช

.....
ตามที่มีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฉวาง ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉวาง โดยมีกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

เทศบาลตำบลฉวาง จึงกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ดังนี้

๑.๑ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช

๑.๒ บริเวณริมขอบสนามหน้าที่ว่าการอำเภอฉวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑.๓ บริเวณขอบไหล่ทางถนนทุกสาย ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉวางหรือผู้ปิดประกาศ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถติดหรือปิดประกาศได้บริเวณถนนทุกสายของเทศบาลตำบลฉวางหรือบริเวณที่สาธารณสถานที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลฉวาง แต่ไม่ต้องเป็นการกีดขวางทางจราจรและต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย



(นาย ปิยะ วัฒน ๒๖๒๖๐๐)

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฉวาง

หมายเหตุ: ๑. สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งจะต้องเป็นบริเวณสาธารณสถาน เช่น บริเวณถนนสาธารณะ ที่สาธารณะ หรือสาธารณสถานอื่นของรัฐที่เห็นสมควร เพื่อติดแผ่นป้าย เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งนั้น ให้พอเพียงและเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดีไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชน และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจร การจราจร

๒. การณีกาหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ต้องระบุอาณาเขตของสถานที่ให้ชัดเจน โดยมีการกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งไว้ด้วย และให้ระบุดูที่ห้ามติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เช่น เกาะกลางถนน บนสะพานลอย บริเวณปากซอย เป็นต้น